

# คำนำ

รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นสรุปรายงานที่สำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค และเครือข่ายการรายงานโรคจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดทำขึ้นเป็นประจำปีเพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลข่าวสารด้านโรคติดต่อวิทยาไปใช้ประกอบในการติดตามการดำเนินงาน การวางแผน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และการพัฒนางานสาธารณสุข

รายงานเนื้อหาในสรุปรายงานนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 สรุปรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางโรคติดต่อวิทยา ส่วนที่ 2 ตารางข้อมูลโรคที่เฝ้าระวังทางโรคติดต่อวิทยา ในปี พ.ศ. 2556 และข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี การจัดลำดับอัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย จำแนกตามโรค เวลา สถานที่รักษา เขต ท้องที่ อาชีพ เพศ ประเภทของผู้ป่วย ส่วนที่ 3 ข้อมูลจำนวนประชากรตามกลุ่มอายุ รายจังหวัด

การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จากการทำงานของเครือข่ายงานเฝ้าระวังทางโรคติดต่อวิทยาทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน สำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผู้ป่วย (รง.506, รง.506/1, รง.506/2) ข้อมูลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS) ฐานข้อมูลการสอบสวนโรคและเหตุการณ์การระบาดของทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) รวมไปถึงการสนับสนุนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์สถานการณ์โรคเปรียบเทียบกับข้อมูลกับปีก่อน ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงให้นำข้อมูลจากแหล่งอื่นมาประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหาทางวิชาการเพิ่มขึ้น

สำนักโรคติดต่อวิทยาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ รวมทั้งอาจารย์องอาจ เจริญสุข ซึ่งเป็นที่ปรึกษาแก่บรรณาธิการวิชาการ ในการจัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคฉบับนี้ สำนักโรคติดต่อวิทยา หวังว่าสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทย และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านโรคติดต่อวิทยาให้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



นพ.ชนรักษ์ ผลิตพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อวิทยา